

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.15 บาท ทิศทางอ่อนค่า กรอบ 33.07-33.17 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.15 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 33.18 บาท ยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า

* นายจิตติพล พฤษชาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงิน มีความผันผวนตามความเคลื่อนไหวของข่าวดีและร้ายในแต่ละประเทศ ดัชนี S&P500 ของสหรัฐปรับตัวลง 0.5% จากเรื่องสงครามการค้าที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงอย่างรวดเร็วและบริษัทของสหรัฐเริ่มได้รับผลกระทบ สวนทางกับหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx600 ปรับตัวขึ้น 0.8% เนื่องจากการเมืองยุโรปหาข้อตกลงเรื่องผู้อพยพได้

ในช่วงนี้จุดที่นักลงทุนทั้งตลาดให้ความสนใจมากที่สุด ยังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของเงินหยวนและตลาดหุ้นจีน เรามองว่าการออกมาให้ความเห็นเรื่องการเคลื่อนไหวของเงินหยวนของธนาคารกลางจีน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เงินหยวนหยุดอ่อนค่าในระยะสั้น และช่วยฟื้นความมั่นใจกับนักลงทุนไม่ให้กังวลและเทขายหุ้นอย่างมากเหมือนในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เรายังมองว่าปัญหาของตลาดหุ้นจีนมีมากกว่าเงินหยวนที่อ่อนค่า เนื่องจากแนวโน้มการกีดกันทางการค้ากลับขยายวงกว้าง และมีบริษัทที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว การรีบาวน่าอาจเกิดขึ้นแต่ในระยะยาว สงครามการค้ายังเป็นความเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินอยู่

ฝั่งไทย เราเริ่มมีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นเริ่มรีบาวมาได้ และถ้าเงินทุนไหลออกเริ่มหยุดน่าจะเป็นสัญญาณบวกในระยะสั้น

"วันนี้ ตลาดการเงินที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น และค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า จะเป็นปัจจัยหนุนให้เงินบาทเริ่มพักฐานและแข็งค่าขึ้นบ้าง มองกรอบเงินบาท/ดอลลาร์ระหว่างวันที่ระดับ 33.07-33.17 บาท" เขากล่าว

* วานนี้ นายวิโรฒ สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ยังไม่มีการปรับสัดส่วนสกุลเงินในทุนสำรองระหว่างประเทศ จากเหตุผลสถานการณ์การอ่อนค่าลงเร็วในสกุลดอลลาร์หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า เนื่องจากการถือสกุลเงินในทุนสำรอง ระยะเวลาการถือ จะมีการบริหารความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.59 จากวานนี้ 94.84

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,288.47 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 4,656.89 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.243 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้